



ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เรื่อง การให้และรับของขวัญในโอกาสต่าง ๆ

ตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐดำรงตนด้วยความสุจริต มีศีลธรรมจรรยา ละเว้นการทุจริตประพฤติมิชอบ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียไของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ได้เห็นชอบเรื่องการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา โดยให้ใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพร มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กำหนดให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ความสำคัญและตระหนักเป็นอย่างดีต่อเจตจำนงของรัฐบาลที่ระบุไว้ข้างต้น โดยได้มุ่งปลูกฝังให้บุคลากรสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีค่านิยมต่อต้านการทุจริต ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวม พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการที่ดี จึงขอให้บุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติทุกระดับ แสดงความปรารถดีและไม่ตรีจิตต่อกันในโอกาสต่างๆ โดยละเว้นการให้เป็นของขวัญ เว้นแต่ในกรณีอันเนื่องมาจากภารกิจและลักษณะงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งเป็นการให้เพื่อประโยชน์อันใดโดยชอบด้วยธรรมจรรยา และตามประเพณีนิยม เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการกิจของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาไว้ซึ่งสัมพันธไมตรีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล สามารถกระทำได้อย่างได้แนวทางที่กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กำชับและดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธนากร บัวรัชฎ์)

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ